



ความสุขของคนไทย

กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคที่ 5 ตอนยุทธหัตถี ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ตัวฟรีที่ทาง คณะผู้จัดงานเตรียมไว้หมดลงในพริบตา ประชาชนจำนวนมาก ยอมควักเงินจ่ายเพื่อเข้าชมในรอบต่อไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่านั้นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งต้องถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ต่อจากการคืนความสุขให้พี่น้องคนไทยไปก่อนหน้านี้ด้วยการประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) หลังจากที่สัปดาห์เดียวกันได้ช่วย ผลักดันให้แฟนบอลชาวไทยนับล้านคน สามารถรับชมการ ถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลกจากประเทศบราซิลผ่านทาง โทรทัศน์แบบฟรีทีวีได้ เป็นสุขที่คนไทยได้รับกันถ้วนทั่ว

สอดคล้องกับการสำรวจ “ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ ประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า” ของ กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่พบว่าประชาชนร้อยละ 66.8 เชื่อว่าจะดีขึ้น อันดับรองลงมาร้อยละ 25.1 มองว่าจะเหมือนเดิม มีเพียงร้อยละ 8.4 เท่านั้น ที่เห็นว่าจะแย่ลง ขณะที่ ผลสำรวจความเห็นของคนไทยต่อ คสช.โดยสวนดุสิตโพล ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ผู้ตอบจํานวนร้อยละ 93.09 บอกว่าชอบเพราะทำให้การชุมนุมของฝ่ายต่างๆ ยุติลง ทำให้ บ้านเมืองสงบ อีกส่วนหนึ่งชอบเพราะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

สามารถไปเรียนไปทำงานได้ร้อยละ 87.12 ส่วนร้อยละ 85.99 ตอบว่าชอบเพราะนโยบายลดค่าครองชีพ ชะลอการขึ้นราคาแก๊ส และน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ล้วนแสดงให้เห็น “อารมณ์” ของคนในสังคมที่ยอมรับและให้ออกทาง คสช.ได้ทำงาน และพวกเขาก็อยู่ในความหวังที่เชื่อว่า แล้วอะไรๆ ก็ดีขึ้น

คงไม่ใช่เพราะว่า กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติอย่างเช่น เปิดให้ชมภาพยนตร์ฟรี ได้รับการตอบรับดีเพราะคนเข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ยอมเป็นธรรมดาอยู่เอง ที่ คสช.จะยกเอา ปราบฎการณคนแห่แหเนไปดูหนังพร้อมกันทั่วประเทศเป็นแบบอย่างของการเดินหน้าจัดงานสมานฉันท์ปรองดองในลำดับต่อไป เพราะภาพที่ออกมานั้น คสช.ยอมเล็งเห็นว่า พี่น้องชาวไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันแสดงออกถึงความรู้สึกสามัคคีมากกว่า เข้าร่วมงานเพียงเพราะเห็นว่าเป็นของฟรี ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนี้ก็เท่ากับเปล่าประโยชน์ แต่ คสช.ก็ยังสามารถพิสูจน์ได้ทาง วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทยอยออกมามีความ สมัครใจของประชาชน ไม่มีจะเกณฑ์ใดๆ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีข้อสมมุติฐานในเชิงกระตุณ เตือนไปยังคสช.ว่าด้วยวาทกรรมเลือดแดงแกล้งตาย อันหมายถึงว่า กลุ่มคนที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามคนเลือดแดงหยุด กิจกรรมลงชั่วคราวเพื่อตบตา คสช. ระหว่างรอโอกาสที่จะกลับมา มีบทบาทอีกครั้ง ซึ่ง คสช.เองก็ยอมจะต้องตระหนักดีอยู่แล้ว ว่า แท้จริงแล้ว การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองขึ้นนั้น จะไม่สามารถบังคับให้ใคร ฝ่ายไหนกลับมาสมาฉันท์กันได้เพียงแค่ การตบปากรับคำด้วยสัญญาลอยๆ เท่านั้น หากแต่หมายถึงการ คืนความสุข และความมั่นคงในชีวิตที่ขาดหายไปช่วง 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ให้คนไทยทุกคนโดยเร็วที่สุด โดย คสช.สามารถแสดง ผ่านสถาปปฏิรูป สถานิติบัญญัติแห่งชาติ และการบริหารงานด้าน อื่นๆ ที่จะเข้ามา มีบทบาทในการออกแบบประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ ห้วงศตวรรษแห่งความสมานฉันท์อย่างยั่งยืน